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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบ จํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  10 ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563  กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด  
ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอานประกาศอําเภอ
กันตัง  เรื่องเปดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563  ตอท่ีประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับวันนี้ สมาชิกลา 1 ทานนะครับ   
ประธานสภาฯ  นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์     ติดภารกิจ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  รายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีนํามาใหท่ีประชุมรับรอง เปนการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563

ประชุมเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563  มีผูเขารวมประชุม 7 ทาน  และเลขานุการ 
สภาฯ ไดสรุปรายงานการประชุมตอท่ีประชุมตามรายงานการประชุมท่ีแจกใหกับ
สมาชิกไปลวงหนาแลว และใหทางสมาชิกไดตรวจสอบหากมีการแกไขก็สามารถ
นําเสนอแกไขตอท่ีประชุม 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีเลขาฯ  ไดสรุปรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกทานใดจะแกไขก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีการแกไข ก็ถือวาท่ีประชุมม่ีมติรับรองนะครับ  
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 กระทูถาม  
    -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ีเสนอใหม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1  ญัตติขออนุมัติแกไขแบบแปลนและเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ            โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสัก – หนาควน ซอย 6  

ชวงท่ีเหลือ หมูท่ี 1  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
   6.1 ญัตติขออนุมัติแกไขแบบแปลนและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสัก – หนาควน ซอย 6 ชวงท่ีเหลือ  
หมูท่ี 1 แผนงานโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจายเปนคาจางเหมา 
ไหลทางหินผุ ผิวจราจรขางละ 0.50 เมตร เนื่องจากถนนเสนนี้มีคูอยูแลวแตตองการให
มีไหลทาง ขอเสนอใหตัดไหลทาง 0.50 เมตร  เพ่ือใหมีคูระบายน้ําไวเหมือนเดิม อยาก
ใหสมาชิกชวยดูในรายละเอียดนะครับ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกนะครับท่ีนําเสนอ ขอใหสมาชิกไดชวยกันดูในรายละเอียดนะครับ 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญทานปลัดครับ  
 
นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. ขออนุญาตเพ่ิมเติมท่ีประชุม ระเบียบวาระท่ี  
   6.1  ญัตติขออนุมัติแกไขแบบแปลนและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสัก – หนาควน ซอย 6  

ชวงท่ีเหลือ หมูท่ี 1  เนื่องจากแบบแปลนเดิม ผิวคอนกรีตกวาง 5 เมตร  ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร รวมถนนกวาง 6 เมตร  พออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ปลัดเองก็
เปนประธานกรรมการกําหนดราคากลาง พอไปตรวจสอบผิวจราจรจริง ๆ มีความ
กวางแค 5 เมตร  ถาตองการใหเปนถนน 6 เมตร ตองถมคูเพ่ิม  ก็เลยนําโครงการตัว
นี้เขาท่ีประชุมสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2541  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน หมวด 4 ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง สถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ินในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  ทําใหจํานวนเปลี่ยนแปลง ลดลง จํานวน 
10,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 800 ,000 บาท  จึงนําเสนอตอสภาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณและแกไขแบบแปลนจากเดิมมีไหลทางแกไขเปนไมมี
ไหลทางคะ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดนะครับ ไมทราบวาสมาชิกทานใดสงสัยหรือตองการสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญนะครับ  ขอเชิญทานเชษฐ สุวรรณสุข ครับ  
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นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6  กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6  ขอสอบถามนะครับ คอนกรีตท่ีตัดไหล 

ทางออกมีคูอยู  ยกระดับข้ึนมา 20 เซนติเมตร สังสัยนะครับวามันจะตางระดับกันอยู
หรือไมกับของเดิมซ่ึงยกระดับข้ึนมาแลวแค 15 เซนติเมตร  ดานขางของถนนจะเทากัน
หรือไม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ สุวรรณสุข ครับ  เผื่อเราไมมีไหลทาง ถาคอนกรีตมันอยูสูงกวาคู 
ประธานสภาฯ            ความสูง 20 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนของชาวบาน ถึงความสูงของถนนหางกัน 20  

เซนติเมตร  ขอเชิญทานนายกครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายก อบต.บางสัก  ผมขอสอบถามกองชางกอนนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ            
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. ความกวางของถนน 5 เมตร พอดีกับคูน้ํา                  

ขอหารือถาใหความกวางผิวจราจรเหลือ 4 เมตร ไหลทางขางละ 0.5 เมตร จะได 
หรือไม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ขอใหทางทานสมาชิกไดหารือกันนะครับ ครับตามท่ีสมาชิกได 
ประธานสภาฯ           หารือกัน สรุปวาก็ใหถนนกวาง 5 เมตร เหมือเดิม  ใหถมดินทางเขาบานชาวบาน ฝาก

สมาชิกหมูท่ี 1 ดวยนะครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม
ขอเชิญนะครับ หากไมมี กระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกทานใดเห็นดวยกับ
ระเบียบวาระท่ี 6.1 ญัตติขออนุมัติแกไขแบบแปลนและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางสัก – หนาควน 
ซอย 6 ชวงท่ีเหลือ หมูท่ี 1  โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 ขอ 29  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.2  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563  งบลงทุน 
ประธานสภาฯ              หมวดคาครุภัณฑ 
 - ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ  งบประมาณ 4 ,000   บาท 
 - ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  งบประมาณ     5 ,000    บาท 
 ขอเชิญทานนายกครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี  
 6.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563  งบลงทุน  
   หมวดคาครุภัณฑ 
 - ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ  งบประมาณ 4 ,000   บาท 
 - ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    งบประมาณ      5 ,000    บาท 
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ครับสําหรับสําหรับการโอนงบประมาณมาก็เพ่ือ จัดซ้ือรถ 2 ลอรุนเพ่ือจัดเก็บขยะท่ีทา
เทียบเรือควนตุงกู  และซ่ือเครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง  รายละเอียดขอใหทานปลัดได
ชี้แจงนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากทานนายกคะ  ซ่ึงรายการ

โอนมี 2 รายการ  โอนลดมาจากโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบาง
สัก – หนาควน ซอย 6 ชวงท่ีเหลือ หมูท่ี 1 เราปรับลดลงมาจาก 870 ,000 บาท  
เหลือ 860,000 บาท  มีสวนตางอยู 10 ,000 บาท  โอนลดมาเพ่ือซ้ือรถสองลอรุน
เพ่ือจัดเก็บขยะท่ีทาเทียบเรือควนตุงกู จํานวน 4 ,000 บาท  และอีกรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเครื่องสํารองไฟจํานวน 2 เครื่อง สําหรับกองชาง  งบประมาณ 5,000 
บาท 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ในระเบียบวาระท่ี 6.2 ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการสอบ 
ประธานสภาฯ           ถามเพ่ิมเติมหรือไมขอเชิญนะครับ  หากไมมีกระผมจะขอมติตอท่ีประชุมนะครับ  

สมาชิกทานใดเห็นดวยกับระเบียบวาระท่ี 6.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2563  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

 - ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ  งบประมาณ 4 ,000   บาท 
 - ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   งบประมาณ      5 ,000   บาท 
 โปรดยกมือครับ  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ สมาชิกทานใดมีเรื่องใดท่ีจะนําเขาสภาขอเชิญนะครับ  ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2 กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ขอความอนุเคราะหเรื่องถนนสายทุงโคกหิน

โดยเฉพาะบริเวณหนาวัดทุงโคกหิน ตอนนี้ขับข่ีไมไดเลย โรงเรียนก็เปดเรียนแลว 
ชาวบานท่ีบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร  กลัวจะเปนอันตรายกับผูสัญจรไปมา  ฝาก
ทานนายก ทานปลัด และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเขาไปดูดวยนะครับ  สงสารชาวบาน
ครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ  ขอเชิญทานสุธร ครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นายสุธร  ขวัญเพชร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1  กระผมนายสุธร  ขวัญเพชร  ส.อบต.ม.1  กระผมขอหารือเรื่องทอประปาครับ  ขอให 
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ปรับปรุงทอประปาหอถังจากใตสะพานไมแกน หมูท่ี 1  - บานนายบุญชวย  ปาน
เหลือง  ขอใหขุดฝงกลบใหเรียบรอย  และอีกหนึ่งจุดฝงทอระบายน้ําตัดขามถนน            
ซ่ึงนายสน โพชสาลี อุทิศใหน้ําผานไปทางรองยาง ก็ขอใหฝงกลบใหเรียบรอยดวย 
ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานสุธร ครับ  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะนําเรื่องเขาสูสภาอีกบางครับ 
ประธานสภาฯ           หากไมมีขอเชิญทานนายกนะครับ 2 เรื่องนะครับ เรื่องถนนสายทุงโคกหินของทาน  

พิเชษฐ  และทอประปาและทอลอด ของทานสุธร  ขอเชิญครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ครับตามท่ีทาน 

พิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ไดหารือเรื่องหลุมบอถนนสายทุงโคกหิน  ทางบริหารก็
มิไดนิ่งดูดายเบื้องตนเราไดเอานํายางมะตอยไปถมแลว  แตเอาไมอยู  ผมกําลังหาทาง
ออกดูเงินสะสม ขอปรึกษากับรักษาการผูอํานวยการกองคลัง วาเราพอมีแนวทางจะ
นําเงินตรงไหนเอามาไดบาง  ขอใหเจาหนาท่ีงบประมาณไดอธิบายรายละเอียดตอนะ
ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญเจาหนาท่ีงบประมาณครับ 
ประธานสภาฯ           

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
เจาหนาท่ีงบประมาณ ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  เจาหนาท่ีงบประมาณ  ในสวนของการซอมแซมถนนสาย 

ทุงโคกหิน ม.2  ขณะนี้เงินสะสมจายไมไดแลว ติดลบเนื่องจากเรานําเงินสะสมมาใช
จายเรื่องโควิด  เราตองกันไวเปนเงินเดือน 6 เดือน  แตขณะนี้ปรับลดตอนจายขาด
เหลือ 3 เดือน  ในสวนตรงนี้ทางทานนายกเอง ก็ไดของบเรงดวนสายทุงโคกหิน ของบ
ในสวนของ ส.ส. และขอไปท่ีกรมแลว ทาง อบต.เองก็ไมทราบวาจะไดหรือไม  แตถนน
เสนนี้เราก็ไดซอมกันหลายครั้งแลวแกไมไดแลว ตองทําใหมอยางเดียว เงินสํารองจาย
ตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด ถาไมอยางนั้นตองรอสิ้นป ดูงบประมาณท่ีเหลือ
กอน อาจจะมีเงินเหลือแตตองรอปลายปงบประมาณ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัด  ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ครับนายกเองก็ 

มิไดนิ่งนอนใจ  งบประมาณตองใชจายตามกฎตามระเบียบ  ในสวนตัวของนายกก็
อยากจะทําให งบประมาณตามท่ีทานปลัดอธิบายไป เงินสะสมท่ีเหลือของแตละ
โครงการรอดูสิ้นปงบประมาณ  งบท่ีนายกขอประสานมาจากกรม สองลานกวา ซ่ึงเม่ือ
ดําเนินการจริงไปแคลานกวา  เงินท่ีเหลือเจ็ดแสนกวา ก็ตองคืนกลับไปใหตนสังกัดท่ี
เขาโอนมา ไมไดตกเปนของ อบต.แตอยางใด  ขอทําความเขาใจกับสมาชิกทุกทานนะ
ครับ 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
เจาหนาท่ีงบประมาณ ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  เจาหนาท่ีงบประมาณ สําหรับโครงการในขอบัญญัติท้ัง 6  

หมู  หมูละ 1 โครงการ  ยกเวนของหมูท่ี 3  แกไขปญหาภัยแลง ประปา งบของ
อําเภอ อําเภอเปนผูติดตอผูรับจางเอง ของหมูอ่ืนอยูระหวางกําหนดราคากลาง e-
bidding แตละโครงการราคาฟนลงมาประมาณ 2 แสนกวาบาท  ตรงนี้ก็แตละหมูก็
จะมีเงินเหลือ ก็จะไดรวบรวมมาในสวนตรงนี้ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก จากท่ีทานสุธร               

ไดสอบถามเรื่องการปรับปรุงฝงกลบทอประปาหอถังจากใตสะพานไมแกน หมูท่ี 1 – 
บานนายบุญชวย ปานเหลือง และสามแยกซอย 8 เชื่อมตอหมูท่ี 4  อันนี้ก็เปนปญหา
เรื้อรังมานานแลวนะครับ  รายละเอียดผมขอใหปลัดไดอธิบายเพ่ิมเติมนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอเชิญทานปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต.  คะ สําหรับตรงท่ีควนลอน ซอย 8 หมูท่ี 4 มา 

ออกหมูท่ี 1  เปนปญหาเรื้อรัง  เปนแองน้ํามาอยูบนถนนไมมีทอลอด  สมาชิกก็นํา
ขอมูลปญหามาเสนอในท่ีประชุม ในเบื้องตนผูบริหารฝากทางสมาชิกใหเจาของท่ีดิน
อุทิศ ถาจะจัดทําอะไรตองเขาขอบัญญัติ เขาหลักการของการซอมแซมได การ
ดําเนินการก็ตองใชเวลา กองชาง ตองจัดทําขอบัญญัติปงบประมาณ 2564  ซ่ึงตอง
ไมเกินวันท่ี 15 สิงหาคม 2563  มีงบเรงดวนมา ทางเลขานายก อบจ.ตรัง  ไดงบมา
สวนหนึ่งใหทําโครงการเขาไป โครงการไมเกินหาแสนบาท เปนการประสานกันเปน
สวนตัวไมมีหนังสือ เราไดดําเนินการจัดทําขอมูลไวแลวสงไปแลว  ไดหรือไมไดก็ดี ถา
ไดก็จะไดดําเนินการตอไป ถาไมไดเก็บไวเพ่ือนําเสนอโครงการนี้ตอไป  คะสําหรับใน
สวนของหมูท่ี 1 ท่ีสมาชิกหารือจะใหกองชางเขาไปสํารวจดู ใชทอลอดขุดถนน เทพ้ืน
ซิเมนต กันไวเผื่อไมอยู สวนน้ําลึกเปนแอง ตองรอนิดนึง ขณะนี้กองชางเองก็มี
เจาหนาท่ีแคสองคน ท่ีเหลือก็เปนเจาหนาท่ีประปา  เราก็รีบดําเนินการเต็มท่ีแลวแต
เจาหนาท่ีเราก็มีนอย 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัด  ทานสุธร ขวัญเพชร  นะครับทางทานปลัดเองก็มิไดนิ่งนอนใจนะครับ 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญทานสุธร ครับ  
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นายสุธร  ขวัญเพชร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1  กระผมนายสุธร  ขวัญเพชร  ส.อบต.ม.1  ครับ ประปา ซอย 8  ประปาภูเขา ทอ 

ประปาทาง อบต.ไมไดฝงทอทําใหทอแตกไดงาย พอแตกพนักงาน อบต.ไปซอมก็ไปตอ
วาชาวบานวาไมดูแล  สวนชาวบานก็หวังพ่ึง อบต. ทอเมนตภูเขาเกานะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุธร ครับ  ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาฯ           
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  กระผมจะใหกอง 

ชางเขาไปสํารวจดูวาจะแกไขอยางไร   
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  นายกกับปลัดรับปากแลวนะครับ ไมทราบวา สมาชิกทานอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ           มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญนะครับ ขอเชิญทาน อารี ครับ  
 

นางอารี  ทองนวล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6  ดิฉันนางอารี  ทองนวล  ส.อบต.ม.6  ขอบคุณคณะบริหารนะคะ ถนนสายบางสัก –  

เขาพลู  และผนังก้ันน้ํา  ประปาของ ผอ.กําจัด  ฤดูแลงไมมีน้ํา ฤดูฝนน้ําขุน 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานอารี ครับ  ถือวาสุดยอดนะครับสําหรับคําชมในการใหกําลังใจคณะบริหาร 
ประธานสภาฯ           ขอเชิญทานนายกครับ  
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ในสวนของคุณอารี   

ส.อบต. ม.6  น้ําประปาจุดท่ีบาน ผอ.กําจัด มีอยูแลวก็ไมไดใช เปนของกรมทรัพย 
ขอบคุณสมาชิกหมูท่ี 6 นะครับท่ีใหกําลังใจ ขอบคุณครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานนายกนะครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการเพ่ิมเติมอะไรอีก  
ประธานสภาฯ             หรือไม ถาไมมีแลว กระผมขอปดการประชุมนะครับ ขอบคุณสมาชิกและผูเขารวม

ประชุมทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา   14.45 น. 
 

ลงชื่อ       วิไล เก้ือมณี                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 

    ลงชื่อ       โสภณ  ดําแกวหลอ            ประธานกรรมการ 
                                                 (นายโสภณ  ดําแกวหลอ) 
 

   ลงชื่อ         อารี  ทองนวล             กรรมการ         ลงชื่อ   สุธร ขวัญเพชร     กรรมการ 
              (นางอารี  ทองนวล)                                          (นายสุธร  ขวัญเพชร) 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือ  
    ลงชื่อ     สวาสดิ์  สะหมาด           ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสวาสดิ์  สะหมาด)  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
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